

Bão Nhi?t ??i Harvey Ti?p t?c Gây ?nh h??ng Kh?p Texas Hã cho gia ?ình, b?n bè và ng??i thân bi?t quý v? ?ang ???c an toàn

Release Date: Tháng 8 28, 2017



FEMA

Page 1 of 4



FEMA

WASHINGTON - Nhiệm vụ ưu tiên của Bộ An ninh Nội địa (Department of Homeland Security, DHS), Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), và các tác nhân liên bang là hỗ trợ các tiểu bang và cộng đồng trong việc phòng ngừa Texas bị tổn thương và sự an toàn cho các dân cư đang bị ảnh hưởng.

Bão Nhiệt đới Harvey hiện vẫn là một siêu bão kéo dài và nguy hiểm. Siêu bão này đang quét qua hàng triệu dặm và tạo ra sóng bão, lũ lụt, gió dai dẳng và lốc xoáy rất nhiều.

Tất cả những cư dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi Bão Nhiệt đới Harvey nên tiếp tục tuân theo chỉ thị của các nhà chức trách tiểu bang, địa phương và bang, bao gồm các chỉ thị tìm nơi trú ẩn tạm thời hay di tản. Những triệu triệu người đã di tản cho đến khi có thông báo là nơi đó an toàn cho quý vị trở lại.

Khi an toàn, hãy kiểm tra tình trạng của những người hàng xóm của quý vị - những người có thể cần trợ giúp như trẻ sơ sinh, trẻ em, người khuyết tật, người khuyết tật, và những người có nhu cầu vật chất tiếp cận và chăm sóc. Các thành viên cộng đồng là lực lượng phòng hộ ưu tiên sau một cơn bão.

Giờ rảnh và bận rộn của những người trong khu vực bị ảnh hưởng nên theo dõi các trạng thái mạng xã hội, như Facebook hoặc Twitter, để biết thông tin về người thân của mình, hoặc sử dụng chương trình [An toàn và Khỏe mạnh \(Safe and Well\)](#) của Hội Chữ Thập đỏ để báo cho người nhà biết họ đang được an toàn, hoặc để tìm kiếm người thân.

Để báo cáo một trẻ em mất tích, hãy liên lạc với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị Lợi dụng (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC) theo số 1-866-908-9570. Nếu người con bị mất tích của quý vị có khuyết tật hoặc có nhu cầu vật chất khi cần tiếp cận hoặc chăm sóc, vui lòng cho Cơ quan Quản lý Ký biệt khi quý vị liên lạc với họ. Bất cứ ai tìm thấy một trẻ em thất lạc, có thể đã bị tách rời khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc của em họ, vui lòng liên lạc với cảnh sát địa phương, hoặc nhập thông tin của bạn và/hoặc một bức ảnh của trẻ vào [Danh sách Trẻ em Thất lạc của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị Lợi dụng](#) (National Center for Missing & Exploited Children's Unaccompanied Minors Registry), hoặc gọi số 1-866-908-9570.

Tình hình của người dân Mỹ đã được chứng minh rõ ràng trong phần ứng của họ trước sự tàn phá của cơn bão này. Mọi người có thể tiếp tay giúp đỡ bằng cách truy cập trang www.nvoad.org, và đóng góp tiền hoặc tham gia làm tình nguyện viên với một tổ chức tình nguyện hay thiện nguyện tùy ý. Nếu trong số các tổ chức này đã ở Nam Texas hỗ trợ những người sống sót, ngay cả khi mưa và gió vẫn chưa ngừng.

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey, bao gồm các nguồn hỗ trợ đã triển khai, các hình ảnh và video, hãy vào trang: <http://www.fema.gov/hurricane-harvey>



FEMA

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ công dân và các nhân viên ứng phó ưu tiên. Chúng ta làm việc cùng nhau để xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuần bị, bảo vệ chúng tôi, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu thiệt hại các mối nguy hiểm.

Theo dõi FEMA trực tuyến tại www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.twitter.com/femaspo, www.facebook.com/fema và www.youtube.com/fema. Ngoài ra, theo dõi các hoạt động của Quấn trợ viên Brock Long tại www.twitter.com/fema_brock.

Các ứng dụng của chúng tôi nên được dùng cho mục đích tham khảo. FEMA không công nhận bất kỳ trang web, công ty hoặc ứng dụng phi chính phủ nào.



FEMA